



ชมรมบาสเกตบอลออกสตาร์ทศึกคัก

นักบาสเกตบอลมหาวิทยาลัยบูรพา ติดทีมชาติชุดใหญ่

<http://basketball.buu.ac.th>

บางแสน 26 สิงหาคม 2558 - ชมรมบาสเกตบอลมหาวิทยาลัยบูรพาออกสตาร์ทฤดูกาลแข่งขัน 2015 - 2016 ค่อนข้างสวยงาม คึกคัก เมื่อนักกีฬาบาสเกตบอลหญิงของมหาวิทยาลัยบูรพาได้รับการคัดเลือกให้ติดทีมชาติชุดใหญ่เพื่อไปแข่งขันรายการสำคัญต่างๆ ทำให้ขณะนี้ชมรมบาสเกตบอลมีบุคลากรที่เป็นทั้งนักกีฬาทีมชาติ ผู้ตัดสิน และผู้กำกับควบคุมดูแลการแข่งขันระดับโลก ในเวลาเดียวกัน

นางสาวนฤมล ทรัพย์มี - กำลังสำคัญของทีมมหาวิทยาลัยบูรพา - เป็นนิสิตนักกีฬาชั้นปีที่ 3 วิชาเอกวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้รับการคัดเลือกให้ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ ไปทำการแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อกลางเดือนสิงหาคม 2558 และเข้าร่วมแข่งขันบาสเกตบอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ครั้งที่ 26 ที่เมือง Wuhan ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม - 5 กันยายน 2558 เพื่อคัดเลือกทีมจากทวีปเอเชียไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ประเทศบราซิลในปี 2016 **"รู้สึกดีใจ และภาคภูมิใจคะที่นักกีฬาบาสเกตบอลของม.บูรพาได้รับการคัดเลือกให้ติดทีมชาติ ชุดใหญ่ จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อเกียรติของชาวบูรพาทุกคนคะ"** จูจู หรือ Julia - ชื่อเล่นที่โค้ชตั้งให้กล่าว บุคลากรของบูรพาอีกคนที่ไปร่วมการแข่งขันรายการเดียวกันแต่คนละบทบาทหน้าที่ คือ ดร.วัชชริน ผดุงรัชดาภิจ ประธานสาขาสื่อสารมวลชนทางกีฬา คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้รับการคัดเลือก และแต่งตั้งจากสหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติภาคพื้นเอเชียให้ไปปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินในรายการนี้ ซึ่งขณะนี้เป็นผู้ตัดสินบาสเกตบอลสตรีระดับนานาชาติคนเดียวของประเทศไทยจากทั้งหมด 7 คน ก็ถือว่าเป็น "ลูกหม้อ" ของบูรพา - ได้รับปริญญาตรีปริญญาโท และปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นอดีตนักบาสเกตบอลทีมมหาวิทยาลัยบูรพา ผ่านประสบการณ์การตัดสินตั้งแต่การแข่งขันระดับเด็กประถมมัธยม อุดมศึกษา ผู้ตัดสินระดับชาติ และระดับนานาชาติในปัจจุบัน ได้รับความไว้วางใจจากสหพันธ์ฯให้ลงทำการตัดสินบาสเกตบอลคู่ชิงชนะเลิศแห่งเอเชียหลายครั้ง ดร.วัชชริน ได้กล่าวสั้นๆ ว่า **"การปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสินในครั้งนี้ถือว่าไปในนามของประเทศไทยรวมถึงมหาวิทยาลัยบูรพา และคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด และที่สำคัญคือการถ่ายทอดประสบการณ์ที่ได้รับให้กับลูกศิษย์คะ"** ในรายการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้นอกจากมหาวิทยาลัยบูรพาจะมีนักกีฬา และผู้ตัดสินไปร่วมแล้ว สมาคมกีฬาบาสเกตบอลแห่งประเทศไทยยังได้แต่งตั้ง รศ.ดร. ประทุม ม่วงมี ไปปฏิบัติหน้าที่ รองหัวหน้าคณะนักกีฬาทีมชาติไทยชุดนี้อีกด้วย อนึ่งในขณะนี้ชมรมบาสเกตบอลมหาวิทยาลัยบูรพากำลังดำเนินการคัดเลือกนักกีฬาบาสเกตบอลทีมมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเข้าร่วมแข่งขันรายการต่างๆ ฤดูกาลแข่งขัน 2015 - 2016 มีนิสิตจากคณะต่างๆสนใจเข้าร่วมคัดเลือกประมาณ 50 คน **"ปีนี้ทีมของเราจะต้องแข็งแกร่ง เป้าหมายของทีมเราปีนี้คือ ผ่านรอบคัดเลือกในระดับโซน ซึ่งปีนี้มหาวิทยาลัยของเราจะเป็นเจ้าภาพในเดือนพฤศจิกายน และได้สิทธิ์ไปแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยรอบสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ในเดือนมกราคม 2559 เป้าหมายอีกอย่างหนึ่งคือการรักษาแชมป์รายการ ECC - บาสเกตบอลอุดมศึกษากลุ่มชายฝั่งทะเลตะวันออก ทีมนี้่น่าเชียร์ครับ"** ดร.ประทุม ม่วงมี - อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมฯ กล่าวปิดท้าย



ดร.วัชชริน ดร.ประทุม นฤมล



สต๊าฟโค้ชกำลังพูดคุยกับนักกีฬาก่อนการซ้อมคัดเลือกตัว